

Số: 256/LĐLĐ

V/v thực hiện Chương trình hành động số 45-
CTr/TU, ngày 01/4/2024 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy Lai Châu

Lai Châu, ngày 21 tháng 5 năm 2024

Kính gửi: - LĐLĐ các huyện, thành phố;
- Các Công đoàn Ngành; Công đoàn Viên chức.

Thực hiện Chương trình hành động số 45-CTr/TU, ngày 01/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Kế hoạch số 1740/KH-LĐLĐ, ngày 10/5/2024 của UBND tỉnh Lai Châu về thực hiện Chương trình hành động số 45-CTr/TU, ngày 01/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại Chương trình hành động số 45-CTr/TU, ngày 01/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 1740/KH-LĐLĐ, ngày 10/5/2024 của UBND tỉnh Lai Châu về thực hiện Chương trình hành động số 45-CTr/TU, ngày 01/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhằm đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực, đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đảm bảo giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy quá trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

2. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tăng cường công tác giám sát, phản biện việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các hoạt động, sinh hoạt và đời sống; phát động các phong trào xây dựng văn hóa tiết kiệm trong đời sống sinh hoạt, sản xuất, công tác của các đơn vị, doanh nghiệp và

trong đoàn viên, CNVCLĐ.

3. Phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt; lên án, phê phán những hành vi vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Thọ Trung